

QUAN ĐIỂM VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

TS NGUYỄN DANH TIÊN*

Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90, sự sụp đổ chế độ XHCN ở các nước Đông Âu và Liên Xô (cũ) đã tác động tiêu cực đến tư tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng. Một số có biểu hiện dao động, hoài nghi vào con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch bên ngoài câu kết với các lực lượng phản động trong nước đẩy mạnh hoạt động phá hoại công cuộc đổi mới và âm mưu xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Trước những thủ đoạn của kẻ thù, Đại hội VII của Đảng yêu cầu các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân "Nêu cao cảnh giác chống mọi âm mưu và thủ đoạn chia rẽ, phá hoại của kẻ thù đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta"¹. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ Khóa VII (1-1994) đã nhận diện nguy cơ đối với Đảng và chế độ XHCN, trong đó có nguy cơ "diễn biến hòa bình", coi việc phòng, chống nguy cơ này là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp đổi mới và vận mệnh của Đảng, của chế độ XHCN ở Việt Nam.

* Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh

Đại hội VIII (1996) của Đảng nhấn mạnh, phải kịp thời "Uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những quan điểm mơ hồ, những biểu hiện dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng. Phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch. Đảng viên có quyền được phát biểu ý kiến trong tổ chức, được bảo lưu ý kiến nhưng phải chấp hành nghị quyết của Đảng, không được truyền bá những quan điểm sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, không được làm lộ bí mật của Đảng và Nhà nước. Tổ chức Đảng cần quản lý, có biện pháp xử lý kịp thời đối với những đảng viên vi phạm nguyên tắc đảng hoặc lợi dụng dân chủ để tuyên truyền chống Đảng"².

Những năm đầu thế kỷ XXI, trước những luận điệu sai trái và hoạt động phát tán tài liệu chống Việt Nam của các lực lượng phản động trong và ngoài nước, ngày 4-1-2002, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 05-CT/TW *Về tăng cường các hoạt động đấu tranh chống các luận điểm sai trái và các hoạt động phát tán tài liệu chống Việt Nam*. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, chi bộ cần coi trọng học tập, quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và phê phán, bác bỏ những quan

điềm sai trái; chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng chủ động, thường xuyên đăng tải các bài phân tích, phê phán có sức thuyết phục; bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên làm tốt công tác tuyên truyền miệng; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng tham gia đấu tranh vạch trần, phản bác những luận điệu sai trái, vô hiệu hoá các hoạt động phát tán tài liệu. Thường xuyên kiểm điềm việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; tăng cường giáo dục cảnh giác cách mạng cho quần chúng nhân dân, xem xét chặt chẽ việc cho cán bộ, đảng viên đi nước ngoài theo thư mời đích danh, quản lý chặt chẽ công tác xuất bản...

Nghị quyết HNTƯ 5 Khoá IX (ngày 18-3-2002) *Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới*, chỉ rõ một trong những nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng là: "Chủ động tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại chiến lược "diễn biến hoà bình", âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch... nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" gây chia rẽ, nghi ngờ, mất đoàn kết nội bộ"³. Hội nghị nhấn mạnh: Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội nắm chắc diễn biến tư tưởng ở từng địa bàn để có phương án kịp thời xử lý những tình huống phức tạp có thể xảy ra; đề phòng nguy cơ "tự diễn biến" từ trong nội bộ. Trên cơ sở kết hợp "xây" với "chống", trong đó lấy xây làm chính. cô vũ mạnh mẽ các nhân tố tích cực, tạo ra môi trường, nếp sống,

lối sống lành mạnh, có văn hoá; lấy cái tích cực, cái tốt đẩy lùi cái tiêu cực, cái xấu.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX, ngày 30-12-2002, Ban Bí thư có Kết luận số 94 *Về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá*. Ban Bí thư chỉ rõ, để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng nhằm đánh bại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, các cấp, các ngành, các đoàn thể tập trung làm tốt các việc sau: Hướng dẫn tiến hành đợt sinh hoạt chính trị học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia; nắm bắt, phân tích kịp thời tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân; tập trung sức lãnh đạo giải quyết dứt điềm các "điềm nóng"; thực hiện đúng đắn Quy chế dân chủ đi đôi với tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận; tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản...

Ban Bí thư giao cho Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương chỉ đạo việc hướng dẫn, quán triệt sâu rộng Kết luận số 94; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, đồng thời quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương 94).

Trong quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh chống các quan điềm sai trái, Đảng ta đặc biệt chú trọng: "Đấu tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn, luận điệu của các thế lực thù địch và bọn cơ hội nhằm hạ thấp, bôi nhọ, cắt xén xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh"⁴.

Những năm gần đây, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa

binh" và "xâm lăng văn hóa" đối với nước ta với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Trước tình hình đó, Đại hội X (2006) của Đảng chỉ rõ: "Kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch"⁵.

Nhằm nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái và các luận điệu phản động của các thế lực thù địch, Nghị quyết HNTƯ 5 Khóa X *Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới* nhấn mạnh: "Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở cả trung ương và các ngành, các cấp"⁶. Ngày 24-4-2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 34-CT/TW về *Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa*.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư, ngày 25-6-2009, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Đề cương tuyên truyền, trong đó nhấn mạnh phải: "Tạo được chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương về âm mưu, thủ đoạn mới trong chiến lược "diễn biến hòa bình" và coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, cần được tiến hành thường xuyên, lâu dài... Gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và

"chống" trong các giải pháp đấu tranh, tạo ra sức tự đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; nêu cao ý thức chủ động tiến công làm thất bại các hoạt động gây bạo loạn, lật đổ"⁷.

Thực hiện chủ trương của Đảng, các cấp ủy, Ban chỉ đạo Trung ương 94 và lực lượng an ninh đã tập trung đấu tranh ngăn chặn, đập tan mọi hành động chống phá của kẻ thù. Ban Chỉ đạo Trung ương 94 xây dựng *Báo cáo về cuộc đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá* và đề ra một số giải pháp chủ yếu phòng, chống nguy cơ xảy ra bạo loạn; phân công một số bộ, ngành xây dựng, triển khai một số đề án chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá. Đến nay, có hàng trăm bài viết trên mạng Internet và trên các báo, tạp chí công khai phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Thông qua việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận từ Đại hội IX đến nay, nhất là việc tiếp tục triển khai thông báo Kết luận số 94, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động bảo vệ an ninh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá bước đầu có chuyển biến tích cực. Việc theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài nước được quan tâm hơn. Công tác thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội; về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch được tăng cường dưới nhiều hình thức: thông tin đại chúng, thông báo nội bộ, hội thảo... Công tác bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ về đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá

bước đầu được chú trọng. Lực lượng an ninh tấn công các hoạt động vi phạm pháp luật của các phân tử cơ hội chính trị, cực đoan, phản động trong các tôn giáo; tổ chức cho quần chúng ở cơ sở đấu tranh, cô lập và phân hoá kẻ xấu để góp phần ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhờ triển khai đồng bộ cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá mà các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn về âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Ý thức phòng, chống trong từng tổ chức và số đông cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng tích cực hơn. Các cơ quan chức năng đã có sự chủ động nắm các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, linh hoạt trong đấu tranh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá còn bị động, lúng túng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn nhận thức mơ hồ về chiến lược “diễn biến hoà bình”, đặc biệt là chưa nhận rõ tác hại của nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nên kết quả phòng, chống “diễn biến hoà bình” trong thời gian vừa qua còn nhiều hạn chế.

Việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ở một số ngành, địa phương còn mang tính hình thức; một số nơi quan niệm chống “diễn biến hoà bình” là của Trung ương, của cấp trên... Vì thế còn mất

cảnh giác và chưa có sự quyết tâm cao trong việc chống “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Việc phản bác các luận điệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên mạng Internet hiệu quả chưa cao. Tài liệu phản động, các thông tin xấu, những ảnh phẩm văn hoá đồi trụy qua Internet xâm nhập ngày càng sâu rộng trong xã hội, nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả. Công tác thông tin đối ngoại mặc dù đã có những cố gắng lớn nhưng chưa đa dạng, chưa chuyên tải hết nội dung thông tin về thành tựu đổi mới của đất nước trên các lĩnh vực và việc bảo vệ quyền con người, quyền tự do tôn giáo để chính giới, nhân dân các nước, nhất là kiều bào ta ở nước ngoài hiểu đúng về tình hình Việt Nam.

Từ những thành công, hạn chế, thiếu sót và kinh nghiệm được đúc kết trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, trước yêu cầu mới của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, để kịp thời đập tan âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn hệ thống chính trị cần nắm vững những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Trung ương đã xác định, đó là:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm bồi đắp ý chí kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội

bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật quốc gia, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu mật.

Thứ ba, triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" để xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng và lối sống cao đẹp cho cán bộ, đảng viên. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong xã hội.

Thứ tư, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, làm thất bại âm mưu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động quần chúng chống đối lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cổ vũ, khuyến khích những tác phẩm có nội dung và nghệ thuật tốt; đồng thời ngăn chặn những tác phẩm có quan điểm lệch lạc, sai trái.

Thứ sáu, phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống các luận điệu phủ định, bóp méo chủ nghĩa Mác-Lênin, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần thù đoạn thối phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta, nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ bảy, đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ "tự diễn biến" trong cán bộ, đảng viên ở cả Trung ương, các ngành, các cấp và các địa phương.

Thứ tám, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế nhận thức đúng đắn và hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và lịch sử, văn hóa con người Việt Nam.

Thứ chín, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục gắn liền với việc nâng cao ý thức cảnh giác, đối phó kịp thời với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng sự hợp tác để thâm nhập và chuyên hóa chế độ ta.

Thứ mười, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, từng bước hiện đại hóa các phương tiện phục vụ cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình".

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII*, ST, H, 1991, tr.95

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII*, CTQG, H, 1996, tr.141

3, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Các nghị quyết của Trung ương Đảng 2001-2004*, CTQG, H, 2004, tr.89

5. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X*, CTQG, H, 2006, tr.132

6. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa X*, CTQG, H, 2007, tr.45.

7. Ban Tuyên giáo Trung ương: Đề cương tuyên truyền Chi thị 34-CT/TW về Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, ngày 25-6-2009, tr.10.